



กำหนดการสอบดุุษฎีนิพนธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

เรื่อง : หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิเพศสภาพ: ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

The Rule of Law and The Protection of Gender Rights: Study The
Decision of The Constitutional Court

ผู้สอบ	กรรมการสอบ	วันเวลา
นายอนุพร อรุณรัตน์	1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรมธากุล กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภารัตน์ กรรณรัตน์สูตร กรรมการ 5. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ทางออนไลน์ระบบ Webex Meetings

หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแจ้งความประสงค์ได้ที่ Email : dja@tu.ac.th

บทคัดย่อ :

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพลวัตของปัญหาและพัฒนาการด้านการเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิของเพศสภาพในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักการสำคัญและความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของเพศสภาพ และวิเคราะห์การใช้อำนาจหลักนิติธรรมตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยใน การคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเพศสภาพ ก่อให้เกิดพลวัตและพัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเพศสภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม

การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเน้นการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ที่เน้นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรืออาจเป็นกลุ่มกรณีผู้ให้ข้อมูลประสงค์เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ โดยคณะผู้วิจัยจะตั้งคำถามตามประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเล่าเรื่องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมโดยเตรียมแนวคำถามไว้ล่วงหน้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะอาศัย 2 วิธีการ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

Keyword : หลักนิติธรรม สิทธิเพศสภาพ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ